

สารจากท่านประธาน

คุณสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์

ปี 2557 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯเปิดบริการเงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป เพื่อเป็นทางเลือกการออมเงินอีกวิธีหนึ่งนอกจากการถือหุ้นรายเดือน ข้อดีของการฝากเงิน สมาชิกสามารถถอนเงินไปใช้ได้ตามเงื่อนไขของเงินฝากแต่ละประเภทในขณะที่ยังเป็นสมาชิกอยู่ ทำให้วางแผนการใช้เงินระยะสั้นได้ ส่วนการออมเงินโดยถือหุ้นรายเดือนนั้น สมาชิกไม่สามารถถอนไปใช้ได้ในช่วงที่ยังคงสภาพเป็นสมาชิกอยู่ จะถอนหุ้นได้ก็ต่อเมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น หรือถ้ากลัวว่าให้เข้าใจง่ายขึ้น การถือหุ้นก็เปรียบเสมือนการออมเงินระยะยาว บางคนตั้งเป้าเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณอายุงานก็มี หรือเก็บออมไว้ 15 ปี ก็มีเงินซื้อบ้าน ซื้อรถ ขึ้นอยู่กับรายได้และวัตถุประสงค์ในการออมเงินของแต่ละคน และสหกรณ์ฯยังได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประเภท Smile Loan มาให้บริการแก่สมาชิก โดยร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้สมาชิกกดเงินที่เปิดวงเงินกู้ไว้กับสหกรณ์ฯผ่านบัตรเอทีเอ็มของธนาคารได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่ต้องเสียเวลาทำธุรกรรมที่สหกรณ์ฯ หรือส่งผ่านเจ้าหน้าที่บุคคล นอกจากนี้เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้แก่สมาชิกแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือให้สมาชิกเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินโดยไม่ต้องพึ่งเงินกู้ในระบบ และบัตรกดเงินสดของ

สถาบันการเงินต่างๆ ที่ติดอัตราดอกเบี้ยสูงและมีค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมที่แพงเมื่อเทียบกับของสหกรณ์ฯอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งบริการทั้งสองประเภทนี้ได้รับการตอบรับด้วยดีจากสมาชิก ณ สิ้นธันวาคม 2557 มียอดเงินฝากคงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 729 บัญชี เป็นจำนวนเงิน 9.80 ล้านบาท สมาชิกที่เปิดใช้บริการ Smile Loan มีทั้งสิ้น 644 ราย เป็นวงเงินที่อนุมัติ 15.01 ล้านบาท และ

และท้ายสุดนี้ คงเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากทราบโดยทั่วกัน คือเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ จากงบการเงินปี 2557 สหกรณ์ฯมีกำไรสุทธิ 36.67 ล้านบาท จัดสรรเข้าทุนสำรองตามข้อบังคับ ร้อยละ 10 เป็นเงิน 3.66 ล้านบาท ทุนสะสมอื่น ๆ อีกจำนวน 2.46 ล้านบาท คาดว่าสามารถจ่ายเงินปันผลได้อัตราร้อยละ 4 และ เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราร้อยละ 10 เป็นเงินทั้งสิ้น 30.55 ล้านบาท แม้อัตราปันผลจะลดลงจากปีก่อน หากเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์แล้วก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่สูงทีเดียว เพราะสหกรณ์ฯของเราบริหารเงินที่มีทุนดำเนินงานมาจากการถือหุ้นหรือหุ้นเรือนหุ้นเป็นหลัก และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกคนยังให้ความสำคัญของการออมเงิน โดยสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้กับคนในครอบครัว ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง เพื่อเป็นรากฐานที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในอนาคต

สำหรับปี 2558 สหกรณ์ฯมีนโยบายที่ต้องการส่งเสริมการออมเงินอย่างจริงจัง ไม่เพียงแต่พนักงานที่เป็นสมาชิก ยังจะเปิดให้ครอบครัวของสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงานห้างเซ็นทรัล จำกัดได้ อันได้แก่ บุตร คู่สมรส และบิดา/มารดา (เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ) ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ